

Số: 54/KH-UBND

*Thanh Định, ngày 06 tháng 8 năm 2021*

**KẾ HOẠCH**  
**Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021**

Thực hiện Công văn số 1597/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND huyện Định Hóa về việc thực hiện quán triệt, triển khai Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2021;

UBND xã Thanh Định xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, trưởng xóm, đảng viên và nhân dân về dân chủ, góp phần xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thực hiện tốt phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*” góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế vững chắc; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2021.

**II. NỘI DUNG**

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ

Tổ chức triển khai quán triệt nội dung thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Đề án số 02 - ĐA/HU, ngày 12/9/2016 của Huyện ủy Định Hóa về tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Định Hóa giai đoạn 2016 - 2020; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14/7/2021 về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) xã Thanh Định năm 2021.

Đa dạng hóa, lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện đại chúng, giáo dục nâng cao dân trí, nâng cao hiểu biết về pháp luật cho nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình, thực hiện quyền làm chủ, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. thông qua đó từng bước nâng cao nhận thức về dân chủ, năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, công chức và nhân dân.

## **2. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước**

Tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.

Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai những nội dung để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết theo đúng quy định.

Chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức.

## **3. Tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở ở**

Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành theo pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tổ chức quán triệt tuyên truyền Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11, đồng thời quan tâm tuyên truyền Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND, ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14/7/2021 về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) xã Thanh Định năm 2021, trong đó chú trọng đến vai trò của trưởng xóm trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan.

Phát huy vai trò của trưởng xóm trong thực hiện phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*”. Phát huy tốt vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp để nhân dân được tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc của địa phương. Công khai thông tin đầy đủ cho nhân dân biết về các vấn đề nhân dân cần được bàn bạc và quyết định. Bảo đảm môi trường xã hội lành mạnh, tự do, bình đẳng để người dân thể hiện ý chí

của mình, không bị ép buộc, mua chuộc, tạo điều kiện để người dân đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. thực hiện tốt chế độ tự quản như xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình, làng, xóm văn hóa ...

Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như niêm yết các văn bản quy định về dân chủ cơ sở tại trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa xóm; qua hệ thống loa truyền thanh, tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, các cuộc họp xóm; lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ; lồng ghép trong phổ biến giáo dục pháp luật .. vận động, khuyến khích việc sử dụng công nghệ thông tin để trao đổi, đề xuất giải quyết những kiến nghị, tháo gỡ những vướng mắc của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế về dân chủ trong các lĩnh vực hoạt động, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi của nhân dân như Quy chế về quản lý tài chính, ngân sách; quy chế tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; quy chế tiếp công dân ...

Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, tăng cường giám sát việc xây dựng và thực hiện Hương ước thôn, xóm; tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dân, các ban, ngành đoàn thể xã, các cơ quan, đơn vị, các ông/bà trưởng xóm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, có đánh giá tình hình và báo cáo UBND xã.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 của UBND xã Thanh Định./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
- Các ông/bà trưởng xóm;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Ma Đình Trường**